

บันทึกรายงานการประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ผู้มาประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ลำดับ ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายวิโรจน์ รอดจิตต์	ประธานสภาฯ	วิโรจน์ รอดจิตต์	
๒.	นางสายชล จันทร์รอด	รองประธานสภาฯ	สายชล จันทร์รอด	
๓.	นายวัฒนพล นาคสวาท	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	วัฒนพล นาคสวาท	
๔.	นายสุนทร ตะพาน	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	สุนทร ตะพาน	
๕.	นายอนิวัฒน์ วุฒิจันทร์	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	อนิวัฒน์ วุฒิจันทร์	
๖.	นางนวลตา ชุมมี	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	นวลตา ชุมมี	
๗.	นายจิระศักดิ์ แก้วชู	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	-	ขาดประชุม

คณะผู้บริหาร ฯ

ลำดับ ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายธนิช กิจเวชวิสุทธิ	นายก อบต.	-	ขาดประชุม
๒.	นายประพัฒน์ สุภาภรณ์	รองนายก อบต.	ประพัฒน์ สุภาภรณ์	
๓.	นายชาญฤทธิ์ เจริญรักษ์	รองนายก อบต.	ชาญฤทธิ์ เจริญรักษ์	
๔.	นายพีรยุทธ์ นาคกุล	เลขานุการ อบต.	พีรยุทธ์ นาคกุล	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสมพร คงทน	ปลัด อบต.	สมพร คงทน	
๒.	นางธนชนก อ่ำไพเพชร	รองปลัด อบต.	ธนชนก อ่ำไพเพชร	
๓.	นางสาวชวาลา อินทร์เอี่ยม	นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ	ชวาลา อินทร์เอี่ยม	

ผู้มาประชุมจำนวน ๙ คน ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓ คน เมื่อถึงเวลา ๙.๕๕ น. รองปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ได้เชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ฯ เข้าห้องประชุม  
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางธนชนก อ่ำโพเพชร

รองปลัด อบต.ตะพาน

เรียนคณะผู้บริหาร ประธานสภา ฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ตะพาน วันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  
๒๕๖๔ ขณะนี้ผู้มาประชุม จำนวน ๙ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓ คน ขาด  
ประชุม ๒ คน ถือว่าเป็นการประชุมครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่าน  
ประธานสภา ฯ ได้เปิดการประชุมค่ะ

นายวิโรจน์ รอดจิตต์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหม่ เพื่อพิจารณา

ประธานสภา ฯ ๓.๑ เรื่องเพื่อเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๓ วิธีการจัดทำงบประมาณ ข้อ  
๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการ  
จัดทำงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และ  
ประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงาน  
การเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอ  
ตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติม  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน  
ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่าง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอ  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา

ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗/ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ต่อไปขอเชิญ นางสาวชวลา อินทร์เอี่ยม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้นำเรียนแจ้งที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖ ขอเชิญครับ

นางสาวชวลา อินทร์เอี่ยม

ดิฉัน นางสาวชวลา อินทร์เอี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอนำเรียนแจ้งที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ตะปานในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ฯ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะปานในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖

รายละเอียดหน้าที่ ๓ ตามแบบ ผ.๐๑ เพิ่มเติม ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการศึกษา ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบภายใน ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

รวมทุกยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

### แผนงานสาธารณสุข

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการควบคุมการระบาดและลดอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ประชาชนในพื้นที่ตำบลตะพาน งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถป้องกันการควบคุมการระบาดและลดอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อ

### แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งเป็นสถานที่กลางเพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเพื่อจัดตั้งศูนย์ฯ งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาด้านสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เป็นสถานที่กลางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขด้านคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุขและอื่นๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

### แผนงานการศึกษา

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะที่จำเป็นและมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น เป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.ตะพาน งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้และคิดแก้ปัญหา นักเรียนมีความสามารถแก้ไขปัญหาและมีระดับสติปัญญาดีขึ้น นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้น นักเรียนรู้จักค้นคว้าแสวงหาความรู้ใหม่ๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและความสงบเรียบร้อยแผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ ความถี่ ประเภท ๒ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรภาครัฐ

ได้รับความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวิทยุคมนาคมและ  
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เป้าหมาย ข้าราชการ ผู้นำและ  
อปพร. จำนวน ๕๐ ราย งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนและบุคลากรภาครัฐได้รับความรู้ความ  
เข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวิทยุคมนาคมและปฏิบัติตาม  
กฎหมายอย่างถูกต้อง

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ  
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ วัดตุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
การจัดเก็บและพัฒนารายได้เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง  
ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ได้แผนที่ภาษีที่เสร็จสมบูรณ์

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป้าหมาย อบต.ตะพาน จะดำเนินการ  
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ  
อบต.ตะพาน งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผลที่คาดว่าจะ  
จะได้รับ อบต.ตะพาน มีประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้เพื่อ  
รองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีแผนที่ภาษีที่  
เสร็จสมบูรณ์

#### แบบ ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์

๑. จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือ จำนวน ๑๑ เครื่อง วัดตุประสงค์ เพื่อ  
เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารและรายงานเหตุ เป็นการเตรียม  
ความพร้อมและลดการสูญเสียชีวิตเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ตำบล  
ตะพาน ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณปี  
๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๒,๐๐๐ บาท

๒. เตาเผาขยะขนาดเล็ก วัดตุประสงค์ เพื่อให้มีระบบกำจัดขยะ ปรากฏใน  
แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ครุภัณฑ์อื่น งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

นายวิโรจน์ รอดจิตต์

ประธานสภา ฯ

ขอพักการประชุม ๕ นาที

นายวิโรจน์ รอดจิตต์  
ประธานสภา ฯ

ขอเปิดการประชุมต่อ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)  
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกท่านใดจะ  
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ  
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ฉบับที่ ๖)

มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม  
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) เป็นเอกฉันท์

นายวิโรจน์ รอดจิตต์  
ประธานสภา ฯ

ต่อไประเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ ขอเชิญ รองปลัดนำเรียนแจ้งที่ประชุม  
ให้ทราบ

นางธนชนก อ่ำไพเพชร  
รองปลัด อบตค.

จะนำเรียนชี้แจงข้อมูล ให้ที่ประชุมทราบ จากการนำเรียนที่ประชุม  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่  
๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เกี่ยวกับรถยนต์โตโยต้า HILUX สีเทา เลขตัวรถ  
MR๐๓๓LNE๕๐๗๐๐๖๒๒๑ เลขเครื่อง ๒L- ๙๘๑๑๓๕๖ จำนวน ๔ สูบ  
๒๔๔๖ CC ๗๕ แรงม้า ทะเบียน กง ๑๔๔๓ สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่  
พัสดุได้ส่งเอกสารเพื่อขอยกเลิกทะเบียนรถคันดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓  
มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่ขณะนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานียัง  
ไม่ได้มีหนังสือแจ้งมายัง อบต. ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดูติดตาม  
เรื่องอยู่ และเมื่อมีหนังสือแจ้งการยกเลิกทะเบียนรถคันดังกล่าวแล้ว จะ  
เร่งดำเนินการในกระบวนการกำหนดราคากลาง และดำเนินการใน  
ขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบต่อไป ขอนำเรียนแจ้งความคืบหน้าให้ที่  
ประชุมทราบแค่นี้

นายวิโรจน์ รอดจิตต์  
ประธานสภา ฯ

เรื่องอื่น ๆ ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกหรือประธานสภา ฯ มีเรื่องจะ  
นำเรียนแจ้งที่ประชุม ขอเชิญครับ

นายสุนทร ตะพาน  
ส.อบต. ม.๒

กระผม นายสุนทร ตะพาน สมาชิก อบต. ม.๒ มีนำเรียนเรื่องอื่น ๆ เพื่อทำ  
ความเข้าใจกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพานเล็กน้อย เรื่องที่ ๑  
เรื่อง การเกิดโรคระบาดโควิด หมู่ที่ ๑ - ๙ โรคระบาดที่ร้ายแรงมากที่สุดที่เรา  
ทุกคนต้องช่วยกันอย่างน้อย ๆ รณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีน เพราะการฉีด  
วัคซีนของเราก็มีน้อยมาก อบต.ตะพาน เมื่อเกิดโรคระบาดแล้วเราจะทำ  
กันอย่างไร

๑. คือการจัดบริหารจัดการว่าทำอย่างไร

๒. การดำเนินงานจะต้องดำเนินการอย่างไร

๓. แหล่งที่มาของงบประมาณเอามาจากที่ไหน ขอนำเรียนคร่าว ๆ กว้าง ๆ  
 อย่างนี้ ผากท่านประธานสภา ฯ ไปยังคณะผู้บริหารว่าจะดำเนินการ  
 อย่างไร

ส่วนเรื่องหนึ่งกระทบจิตใจอยู่นานแล้ว ผมเป็นสมาชิกมาแล้ว ๘ ปี ไม่มี  
 ใครพูดถึงการจัดเก็บภาษี หรือ เก็บภาษีโรงเรือน บ้าย การค้า หรือปั้ม  
 น้ำมัน หรืออะไรสักอย่าง จะเก็บได้เท่าไร หรือทะลุเป้าหมายหรือไม่  
 อย่างไร หรือต่ำกว่าหรือหายก็มีทุกปี จะหาวิธีการอย่างไร เก็บภาษีให้เข้า  
 เป้า ตามเป้าประสงค์ของ อบต. ตะพานที่จัดทำไว้ ด้วยวิธีการอย่างไร ก็ดี  
 ทุกสิ่งทุกอย่างผมก็อยู่ทุกหมู่บ้าน ตาม ชาวบ้านบ้าง ร้านค้าบ้าง ส่วนมาก  
 แล้วจะไม่ค่อยได้จ่ายเท่าไร แต่ธุรกิจใหญ่ ๆ กระทบไม่ทราบ ไม่กล้าเข้า  
 ล้วง พบภาษีที่ดินเยอะที่ไม่ได้เสียภาษีที่ดิน เพราะเข้าใจว่าบ้านเราอยู่ใน  
 พื้นที่อนุรักษ์ เสียค่าเช่าให้กับราชพัสดุแล้ว ภาษีที่ดินไม่ต้องเสีย อันนี้เป็น  
 คำร่ำลือ ชาวบ้านบอกผมอย่างนั้น ความจริงชาวบ้านเข้าใจผิด ภาษีเช่า  
 กับภาษีโรงเรือนที่ดินคนละอย่างกัน นำเรียนให้ที่ประชุม หรือใครมีความรู้  
 ที่บอกผมได้ว่ามันเหมือนกัน ผมจะได้้นำเรียนให้ชาวบ้านได้ทราบ เพราะ  
 ทุกปีมีคนค้างภาษีเยอะมาก โดยเฉพาะภาษีโรงเรือนภาษีที่ดิน แต่สำหรับ  
 ภาษีธุรกิจ ภาษีป้ายผมไม่ทราบ ผมก็มีเรื่องนำเรียนเพียงแค่นี้ ผาก  
 ประธาน ฯ ไปยังผู้บริหารด้วย

นายวิโรจน์ รอดจิตต์  
 ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านสุนทร ตะพาน ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพานที่ผ่านมาหลายปีก็อย่างที่ท่านสุนทร  
 ตะพาน ได้กล่าวไป การจัดเก็บภาษีก็ยังไม่สมบูรณ์ เพราะเป็นพื้นที่  
 ชับซ้อนหลายหน่วยงาน แต่ก็อยากเรียนถามที่มีความรู้กับท่านปลัดว่า  
 การจัดเก็บภาษีว่ามี ผู้ประกอบการหลายแห่ง ๆ อย่างคนรับซื้อน้ำยางเรา  
 สามารถจัดเก็บภาษีเขาได้ไหม กระทบก็ไม่แน่ใจ บางคนอยู่นอกพื้นที่มา  
 ทำกิจการในบ้านเรา มาซื้อขายในบ้านเรา เราสามารถเก็บภาษีเขาได้ไหม  
 ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงครับ

นายสมพร คงทน  
 ปลัด อบต.

ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สวัสดีท่านผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร  
 และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายสมพร คงทน ปลัดองค์การ  
 บริหารส่วนตำบลตะพาน ก็ขออนุญาตชี้แจง ประเด็นเรื่องของภาษี จริง ๆ  
 แล้ว เรื่องการจัดเก็บภาษีนั้นเมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้บางสิ่งบางอย่างไม่  
 เหมือนกัน อย่างเช่นเมื่อก่อนเราเคยจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ แต่ ณ  
 ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก็ทั้งหมดนั้นถ้ามีที่ดินอยู่  
 ๑ แปลงก็จะคำนวณมีบ้าน มีกิจการ ร้านค้าและภาษีป้ายมันจะรวมกัน



ทั้งหมด แต่เมื่อก่อนเราจะแยกว่าภาษีโรงเรือนก็จะคิดอีกตัวหนึ่ง ภาษีป้ายก็จะคิดอีกตัวหนึ่งและก็แยกกันไป แต่ปัจจุบันได้รวมเอาทั้งหมดนี้ก็คิดแจ้งไปยังผู้ประกอบการ แจ้งไปยังเจ้าของที่ดินที่เดียวเลย ก็ในปัจจุบัน ตอนนี้ก็ การจัดเก็บแค่ลิบเปอร์เซ็นต์ของภาษีทั้งหมดอาจจะต่อไปอาจจะเต็มร้อย วิดตกอยู่เหมือนกันว่าหากประชาชนที่ประกอบกิจการหรือเป็นเจ้าของพื้นที่อาจจะมีความเดือดร้อนมากกว่าเดิม กระผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้น อย่างเช่น ถ้าเสียภาษีอยู่ตอนนี้ ๑,๐๐๐ บาท ถ้าคิดเป็น ๑,๐๐๐ บาท ณ ปัจจุบัน แค่ลิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าลิบเปอร์เซ็นต์คือถ้าพันบาทจะเป็นหนึ่งหมื่นบาท หวั่นว่าพี่น้องประชาชนอาจรับข้อตรงนี้ได้ และก็ยังไงเสียมันต้องดำเนินการไปตามข้อระเบียบกฎหมาย แต่อาจจะจะมีช่องทาง เว้นอาจจะเป็นไปได้ในอนาคต ส่วนเรื่องของที่ดินเคยมีหนังสือชักซ้อมจากกรมการปกครองผมก็จำเลขหนังสือไม่ได้ก็น่าจะปีสักประมาณ ๕๐ หรือ ๔๐ กว่า ๆ ให้ท้องถิ่นไม่ต้องจัดเก็บภาษีที่อยู่ในพื้นที่ของป่าไม้ เขตที่สาธารณะต่างๆ เก็บได้เฉพาะที่มีเอกสารสิทธิ์ นส.๓ โฉนด เป็นต้น เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ส่วนเรื่องของการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีกองคลัง กำลังดำเนินการอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ดำเนินการจัดเก็บภาษี กระผมก็ขออนุญาตนำเรียนไว้แค่นี้ก่อน ขอขอบคุณ

นายวิโรจน์ รอดจิตต์

ประธานสภา ฯ

นายวัฒนพล นาคสวาท

ส.อบต. ม.๑

ครับ ขอขอบคุณท่านปลัด ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติม ขอเชิญท่านวัฒนพล นาคสวาท

กระผมนายวัฒนพล นาคสวาท สมาชิก อบต. ม.๒ สวัสดิ์เพื่ออนสมาชิกทั้งหลาย ฝ่ายบริหาร กระผมขอเสนอเหมือนท่านสุนทร ตะปาน คืออยากให้ท่านประธานฝากถึงคณะผู้บริหาร ด้วยสถานการณ์โควิดมีการระบาดเยอะ ตอนนี้มีผู้กักตัวเยอะ หมู่ที่ ๑ โคนกักตัว เพราะหมู่ที่ ๑ เป็นศูนย์กลางของการกักตัว โดยมีปัญหาคือว่าประชาชนมากักตัวแต่เราไม่มีสิ่งไปช่วยเหลือทำให้ชาวบ้านมองสมาชิก ฯว่าไม่ได้ไปดูแลเค้าก็อยากนำเรียนผู้บริหารว่าอยากให้จัดงบประมาณหรือจัดหางบประมาณคืออยากให้มีงบประมาณช่วยเหลือผู้ที่กักตัว เพราะที่ดูข่าวมาผู้ที่ติดโรคระบาดแล้วไม่มีผู้ช่วยเหลือทำให้หนีการกักตัว คิดว่าไม่กี่วันโรคระบาดก็จะมาถึงบ้านเรา ประชาชนของพวกเราจึงอยากให้มีงบประมาณเร่งด่วนในการตั้งไว้สำรองจ่ายโรคระบาดในครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ

นายวิโรจน์ รอดจิตต์

ขอขอบคุณท่านวัฒนพล นาคสวาท ครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ คณะผู้บริหารมีอะไรจะชี้แจงบ้างไหมครับ ไม่มีนะครับ



โรคโควิดก็หนักแล้ว ตามที่ท่านวิวัฒน์พล และท่านสุนทร ได้กล่าวไว้ ให้ทางคณะผู้บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณ การมีส่วนร่วมต่าง ๆ อยากรให้มีการช่วยเหลือ หรือการป้องกันเกี่ยวกับโควิดนะครับ ไม่มีหมู่บ้านไหน ตำบลใดให้โรคโควิดเข้ามาใกล้เลย เราต้องป้องกัน ตำบลตะพานเราก็ยังไม่มีผู้ป่วย แต่เป็นผู้ที่เฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะพานก็ต้องหามาตรการหรือว่างบประมาณเพื่อที่จะรองรับเพื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจะได้ช่วยได้ทันช่วงที่ ผกคคณะทางผู้บริหารไว้ มีท่านอื่นจะเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า ถ้าไม่มีกระผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัด ท่านรองปลัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพานแห่งนี้ กระผมเองต้องขอขอบคุณทุก ๆ ท่านครับ ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม ๑๑.๔๐ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายวิวัฒน์พล นาคสวาท)

เลขานุการสภา ฯ


ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายวิโรจน์ รอดจิตต์)

ประธานสภา ฯ


ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายสุนทร ตะพาน)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายวิวัฒน์พล นาคสวาท)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางสายชล จันทร์รอด)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔